



คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

Constitution Drafting Commission (CDC)

ฉบับที่ ๕๑ วันพุธที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมงบประมาณ

นายอุดม รัฐอมฤต โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ขอนำเสนอรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ในการประชุมครั้งที่ ๕๖ วันอังคารที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ และครั้งที่ ๕๗ วันพุธที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม งบประมาณ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๓ ดังนี้

เรื่องที่หนึ่ง พิจารณาผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการปฏิรูปการศึกษา และการ บังคับใช้กฎหมาย (พิจารณาต่อเนื่อง เมื่อวันอังคารที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙)

ที่ประชุมได้พิจารณาข้อเสนอของคณะอนุกรรมการฯ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

๑. ข้อเสนอแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในร่างรัฐธรรมนูญ ควรกำหนดหลักการสำคัญในการปฏิรูปการศึกษาไว้ในรัฐธรรมนูญ โดยการศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ และสามารถศึกษาได้ตามความถนัดของตน ส่วนรายละเอียดควรนำไปบัญญัติไว้ในกฎหมายลำดับรอง โดยควรกำหนดให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติ และมาตรการบังคับการและกำกับดูแลให้เป็นไปตามแผนดังกล่าว รวมทั้งจัดการศึกษาภาคบังคับโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และกำหนดมาตรการจัดสรรงบประมาณอย่างเป็นธรรม เพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ทูพลาภาพ หรือผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากให้ได้รับสิทธิการศึกษาทัดเทียมกับผู้อื่น

๒. ข้อเสนอแนวทางการปฏิรูปการบังคับใช้กฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตำรวจ ควรกำหนดหลักการสำคัญไว้ในรัฐธรรมนูญ ส่วนรายละเอียดควรนำไปบัญญัติไว้ในกฎหมายลำดับรอง โดยอย่างน้อยควรกำหนดให้การบริหารงานบุคคลของตำรวจเป็นไปตามความรู้ความสามารถหรือตามหลักอาวุโส และปรับปรุงภารกิจเพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มกำลังความสามารถ รวมทั้งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนให้เป็นไปด้วยความชอบธรรม ตรงไปตรงมา และมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยอาจกำหนดให้พนักงานอัยการมีอำนาจสอบสวนได้ด้วย

อนึ่ง ข้อเสนอดังกล่าวอยู่ในระหว่างการพิจารณา หากมีความชัดเจนแล้ว โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ จะนำมารายงานให้ทราบต่อไป

เรื่องที่สอง พิจารณาแนวทางการปฏิรูประบบราชการ (พิจารณาเมื่อวันพุธที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙)

ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการปฏิรูประบบราชการ โดยเชิญผู้บริหารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) และคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา ทั้งนี้ ประเด็นการพิจารณาดังกล่าวอยู่ในระหว่างการพิจารณา หากมีความชัดเจนแล้ว โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจะนำมารายงานให้ทราบต่อไป

เรื่องอื่น ๆ

กำหนดให้มีการประชุมครั้งต่อไป ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม
งบประมาณ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๓

จัดทำและเผยแพร่โดย
ทีมโฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
๖ มกราคม ๒๕๕๙
ข้อมูล ณ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา